

**รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นำโดยนางสาวดวงใจ จิตรจันทิก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๓๕ คน เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้มอบนโยบาย และแจ้งมาตรการที่ต้องถือปฏิบัติ จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

๑. มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมดังกล่าว

๒. นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ปกป้องจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการไม่แสวงหา รับ และให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยง การกระทำที่อาจมีผลตุลยพินิจหรือการตัดสินใจอันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. การรณรงค์ร่วมต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย และเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ให้ประพฤติ ปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริต คอร์รัปชัน

๔. การให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดประโยชน์ทับซ้อนป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ และ ๕. แจ้งมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในกรใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึงนโยบายการไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยได้จัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน

รูปภาพประกอบการมอบนโยบาย และแจ้งมาตรการต่างๆ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภา อบต.โนนแดง



รายงานผลการดำเนินกิจกรรมรณรงค์แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง นำโดย นางสาวดวงใจ จิตรจันทิก นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการประพฤติตนยึดมั่นในคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของราชการ ประชาชน หรือประเทศชาติเป็นหลัก ไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย หลักวิชาการ หรือการปฏิบัติโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ของตนเองมากกว่า คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

กิจกรรม (Do's & Don'ts)

